

Nagkakasalungat ba ang nakasaad sa Qur'an at ang agham?

Ang Islam ay hindi nagkakasalungat sa agham, sa katunayan, maraming mga kanlurang siyentipiko na hindi naniniwala sa Diyos ang nakarating sa konklusyon na mayroong isang Lumikha dahil sa kanilang mga natuklasang siyentipiko, na nagturo sa kanila sa katotohanang ito. Ang Islam ay pinapahalagahan ang lohika at pag-iisip at hinihikayat ang pagmumuni-muni at pagninilay sa kalikasan.

Hinahamon ng Islam ang lahat ng tao na pag-isipan ang mga tanda ng Diyos at ang kagandahan ng Kanyang mga nilikha, na maglakbay sa mundo at tingnan ang uniberso, gamitin ang kanilang mga isip at mag-isip nang lohikal. Hinikayat din nito ang paulit-ulit na pagtingin sa kalawakan at sa kanilang mga sarili, at tiyak na makakahanap sila ng mga kasagutan na kanilang hinahanap at magkakaroon sila ng paniniwala -na walang pag-aalinlangan- sa pagkakaroon ng isang Lumikha.

Magkakaroon sila ng buong paniniwala at katiyakan na ang unibersong ito ay nilikha ng may layunin at plano. Sa huli, mararating nila ang konklusyon na ipinangangaral ng Islam na walang ibang diyos maliban sa Diyos.

"Na lumikha ng pitong kalangitan na magkakapatong. Hindi mo makikita sa pagkakalikha ng Mahabagin ang anumang kakulangan. Ulit-ulitin mo ang iyong pagtingin: makakakita ka ba ng anumang puwang? Pagkatapos, ulit-ulitin mo pa ang iyong pagtingin nang makailang ulit. Ang paningin mo ay babalik sa iyo na walang nakita at pagod na pagod." (Al-Mulk: 3-4).

"Ipakikita namin sa kanila ang Aming mga palatandaan sa kanilang paligid at sa kanilang mga sarili, hanggang sa luminaw sa kanila na ito ang katotohanan. Hindi ba sapat na ang iyong Panginoon ay Saksi sa lahat ng bagay?" (Fussilat: 53).

"Tunay na sa paglikha ng mga langit at ng lupa, at sa pagpapalit-palit ng gabi at araw, at sa mga barkong naglalayag sa dagat para sa kapakinabangan ng mga tao, at sa tubig na ipinadala ng Allah mula sa langit na nagbibigay-buhay sa lupa pagkatapos ng pagkamatay nito, at nagkalat dito ng lahat ng uri ng mga nilalang, at sa pagpapalitan ng hangin at sa mga ulap na napapailalim sa pagitan ng langit at lupa, tunay ngang may mga palatandaan para sa mga taong nag-iisip." (Al-Baqara: 164).

"At ginawa Niyang sunod-sunuran sa inyo ang gabi at ang araw, at ang araw at ang buwan, at ang mga bituin ay napapailalim sa Kanyang kautusan. Sa mga ito ay may mga palatandaan para sa mga taong nag-iisip." (An-Nahl: 12).

"At itinayo namin ang kalangitan ng may kapangyarihan, at tunay na kami ay malawak." (Adh-Dhariyat: 47).

"Hindi mo ba nakita na ang Allah ay nagpadala ng tubig mula sa langit, at ginawa Niya itong mga bukal sa lupa, at nagpalabas Siya ng pananim na iba-iba ang kulay, pagkatapos ito'y natutuyo at iyong makikita itong naninilaw, pagkatapos ay ginagawa itong durog-durog. Sa gayon, may paalala para sa mga may pang-unawa." (Az-Zumar: 21). Ang siklo ng tubig na natuklasan ng modernong agham ay inilarawan 500 taon na ang nakalipas. Dati, ang mga tao ay naniniwala na ang tubig ay nagmula sa karagatan at lumusot sa lupa, na nagbubunga ng mga bukal at underground water. Naniniwala rin sila na ang kahalumigmigan sa lupa ay nag-condenser upang bumuo ng tubig. Samantalang ipinaliwanag ng Quran nang tiyak kung paano nabuo ang tubig 1400 taon na ang nakalipas.

"Hindi ba nakita ng mga tumatanggi sa pananampalataya na ang mga langit at ang lupa ay dating magkadikit, pagkatapos ay pinaghiwalay Namin sila, at mula sa tubig ay ginawa Namin ang bawat bagay na may buhay. Hindi ba sila maniniwala?" (Al-Anbiya: 30). Napatunayan lamang ng modernong agham na ang buhay ay nabuo mula sa tubig at na ang pangunahing sangkap ng unang selula ay tubig. Ang mga impormasyong ito ay hindi kilala sa mga hindi Muslim noon, at ang balanse sa kaharian ng halaman ay nasa Quran upang patunayan na ang propetang si Muhammad ay hindi nagsasalita mula sa kanyang sariling kagustuhan.

"At tunay na nilikha Namin ang tao mula sa pinakapinong putik. Pagkatapos ay ginawa Namin siyang patak ng tamod sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos ay nilikha Namin ang patak ng tamod na maging isang namuong dugo. Pagkatapos ay nilikha Namin ang namuong dugo na maging isang piraso ng laman. Pagkatapos ay nilikha Namin mula sa piraso ng laman ang mga buto, at binihisan Namin ang mga buto ng laman. Pagkatapos ay nilikha Namin siya sa isang ibang anyo. Purihin ang Allah, ang pinakamahusay sa mga lumikha." (Al-Mu'minun: 12-14). Si Dr. Keith Moore, isang kilalang anatomista at embriologo sa mundo, ay nagkaroon ng natatanging paglalakbay sa maraming unibersidad at pinamunuan ang maraming internasyonal

na samahan ng agham tulad ng Canadian Association of Anatomists at American Association of Anatomists. Noong 1980, tinanggap ni Dr. Moore ang Islam pagkatapos niyang mabasa ang Quran at ang mga talatang tumutukoy sa pagbuo ng embryo, na nauuna pa sa lahat ng modernong agham. Sa kanyang kuwento ng pagyakap sa Islam, sinabi niya: "Ako'y inimitahan sa isang internasyonal na kumperensya tungkol sa mga himala ng Quran sa Moscow noong huling bahagi ng 1970s. Habang ipinapaliwanag ng mga Muslim na siyentipiko ang mga talata tungkol sa kalawakan at ang partikular na sinabi ng Allah: 'Siya'y nag-aayos ng bagay mula sa langit hanggang sa lupa; pagkatapos ay ito'y babalik sa Kanya sa araw na ang sukat nito ay isang libong taon sa inyong pagbibilang.' (As-Sajda: 5). Ang mga talatang ito ay isang malakas na tugon sa lahat at nagkaroon ito ng isang espesyal na epekto sa akin, sapagkat sinimulan kong maramdaman na ito ang talagang hinahanap ko, at hinahanap ko sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng mga laboratoryo at pananaliksik gamit ang modernong teknolohiya, ngunit ang ipinahayag sa Quran ay kumpleto at sapat bago pa dumating ang modernong agham at teknolohiya."

"O mga tao, kung kayo'y nagdududa tungkol sa muling pagkabuhay, tunay na nilikha Namin kayo mula sa alikabok, pagkatapos mula sa isang patak ng tamod, pagkatapos mula sa isang namuong dugo, pagkatapos mula sa isang piraso ng laman, na may anyo at walang anyo, upang ipaliwanag sa inyo. At inilalagay Namin sa mga sinapupunan kung ano ang aming nais hanggang sa isang takdang panahon, pagkatapos ay inilalabas Namin kayo bilang mga sanggol, pagkatapos ay upang kayo ay makarating sa inyong pinakamalakas na panahon. Ang iba sa inyo ay mamamatay at ang iba sa inyo ay ibabalik sa pinaka-abang kalagayan ng buhay, upang wala siyang malaman pagkatapos ng kaalaman. At iyong makikita ang lupa na tuyo, ngunit kapag nagpadala Kami ng tubig dito, ito ay gumagalaw at lumalago at nagpapalabas ng lahat ng uri ng magandang halaman." (Al-Hajj: 5). Ito ang tumpak na siklo ng pag-unlad ng embryo ayon sa natuklasan ng modernong agham.

سؤال وجواب حول الإسلام

Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/tl/show/53/>

Arabic Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/ar/show/53/>

Saturday 18th of January 2025 03:15:07 PM

